



รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 4 Admissions ประจำปีการศึกษา 2561

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง

คณะ/สาขาวิชา	รายละเอียด	เอกสารที่ใช้
จัดการเรียนการสอน ณ มธ.ศูนย์รังสิต 1. วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2. วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 3. วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม	สอบสัมภาษณ์ : 10 ก.ค. 61 รายงานตัว : เวลา 08.30-10.30 น. สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องบรรยาย 217 และ 218 อาคารปิยชาติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต	1. ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบที่ 4 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ และแสดงฉบับจริง 3. สำเนาวุฒิการศึกษา (ระเบียนแสดงผลการศึกษา 6 ภาคการศึกษา) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ และแสดงฉบับจริง 4. สำเนาผลคะแนน GAT, PAT2, ONET 5. <u>สำหรับผู้สมัครทุกสาขาวิชาของ มธ.ศูนย์ลำปาง</u> จะต้อง มีแบบฟอร์มตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ปอด (ใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย) ตรวจโดยโรงพยาบาลของรัฐ 6. <u>สำหรับผู้สมัครในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ศูนย์รังสิต</u> จะต้อง มีใบรับรองการตรวจวัดสายตาจากจักษุแพทย์ โดยยื่นใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ในวันสอบสัมภาษณ์ และจะต้องไม่มีปัญหาด้านสายตา ดังนี้ 6.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง 6.2 ไม่มีความผิดปกติของการเห็นภาพดังต่อไปนี้ 1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง 2) สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อ ได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
จัดการเรียนการสอน ณ มธ.ศูนย์ลำปาง 1. วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2. วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 3. วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน	สอบสัมภาษณ์ : 10 ก.ค. 61 รายงานตัว : เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบสัมภาษณ์ : ห้องบรรยาย 3210 และ 3211 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง	5. <u>สำหรับผู้สมัครทุกสาขาวิชาของ มธ.ศูนย์ลำปาง</u> จะต้อง มีแบบฟอร์มตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ปอด (ใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย) ตรวจโดยโรงพยาบาลของรัฐ 6. <u>สำหรับผู้สมัครในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ศูนย์รังสิต</u> จะต้อง มีใบรับรองการตรวจวัดสายตาจากจักษุแพทย์ โดยยื่นใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ในวันสอบสัมภาษณ์ และจะต้องไม่มีปัญหาด้านสายตา ดังนี้ 6.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง 6.2 ไม่มีความผิดปกติของการเห็นภาพดังต่อไปนี้ 1) สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง 2) สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อ ได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว

ในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและเอกสารตามที่กำหนด

จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์